



นายสอย เพชรฤทธิ
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
สาขาแพทย์แผนไทย
ประจำปีพุทธทศักราช ๒๕๖๒



คำประกาศเกียรติคุณ

นายสอย เพชรฤทธิ์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย

ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายสอย เพชรฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๐ ที่บ้านสองคอน ตำบล พระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ปัจจุบันอายุ ๘๒ ปี บิดาชื่อ นายคำตัน มารดาชื่อนางบุญ ฤตา เพชรฤทธิ์ สำเร็จการศึกษา วิชาการแพทย์แผนจีนจาก มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน สมรสกับนาง บุญเทียน เพชรฤทธิ์ มีบุตรธิดา ๑๒ คน ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปัจจุบันมีอาชีพทำนาและเป็นหมอ ยาสมุนไพร

นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอสมุนไพรพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา ตามแบบชนบ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่มีความรู้ในการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยอาศัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งจากครูบาอาจารย์ตามแบบฉบับโบราณโดยตรง และจากการ เข้าศึกษาอบรม ด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเป็นทางการ จากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้นำวิชาความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา ตลอดทั้งประสบการณ์ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย จน เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะจากผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย เท่านั้น ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์ ไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องด้วย นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอยาสมุนไพรที่มีความ รู้ ด้านสมุนไพรอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถสร้างคุณูปการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณสุขชนตลอดจน บุคคลผู้สนใจทั้งในและนอวงกว้างได้อย่างกว้างขวาง จึงได้รับเชิญจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ นายสอย เพชรฤทธิ์ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ซึ่งนับวันแต่จะถูกลดความสำคัญ ลงตามสภาพความเป็นไปของสังคมและอาจสูญหายไปตามกาลเวลา จึงได้อุทิศตนและเสียสละเวลา ในการถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้สนใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จนมีบุคคลมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อ รับการถ่ายทอดวิชาอย่างมากมายและต่อเนื่อง แต่ถึงกระนั้น นายสอย เพชรฤทธิ์ ก็ยังพัฒนาความ รู้ด้านสมุนไพรแก่ตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติ ที่หาได้อย่างยากยิ่ง นายสอย เพชรฤทธิ์ ยังเป็นหมอยาสมุนไพรผู้มีความ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นผู้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในกิจกรรม ของสังคมและชุมชน ด้วยดีตลอดมา จึงได้รับความชื่นชมนับถือและเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนที่ทั่วไป



ประการสำคัญนายสอย เพชรฤทธิ์ ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและ
ครรลองในกรอบของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีวิถีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความพอเพียง ซึ่งนับ
เป็นบุคคลที่สมควรเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป ทั้งในด้านความรู้ เรื่องการบำบัดรักษาด้วยยา
สมุนไพร การประพฤติตนตามครรลองธรรม และการปฏิบัติตนตามวิถีพอเพียง

ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการประกอบสัมมาชีพ และความเพียรพยายามในการเผยแพร่
วิชาความรู้ตลอดทั้งการอุทิศตนในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

นายสอย เพชรฤทธิ์ จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒





ประวัติและผลงานโดยสังเขป

นายสอย เพชรฤทธิ์

ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา การแพทย์แผนไทย (หมอฟันบ้าน)

ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล	นายสอย เพชรฤทธิ์
วัน เดือน ปีเกิด	๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐
ภูมิลำเนา	ที่บ้านสองคอน ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ปัจจุบันอายุ	๘๒ ปี
บิดาชื่อ	นายคำตัน เพชรฤทธิ์
มารดาชื่อ	นางบุญตา เพชรฤทธิ์
สำเร็จการศึกษา	วิชาการแพทย์ แผนจีนจาก มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
สถานภาพ	สมรสกับนาง บุญเทียน เพชรฤทธิ์ มีบุตรธิดา ๑๒ คน
อาชีพ	ทำนาและเป็นหมอยาสมุนไพร
ที่อยู่ปัจจุบัน	๑๓ หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๑๗๗๔๕๑๓

ประสบการณ์การทำงาน (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๖๕ ปี

ประวัติการทำงาน

นายสอย เพชรฤทธิ์ เป็นหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ที่มีความรู้ในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูบาอาจารย์ตามแบบฉบับโบราณโดยตรง และจากการเข้าศึกษาอบรม ด้านการแพทย์แผนจีนอย่างเป็นทางการจากประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้นำวิชาความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษา ตลอดทั้งประสบการณ์ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่อายุได้ ๑๘ ปี จวบจนกระทั่งปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษาจนหายจากการเจ็บป่วย และจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ด้วยสามารถสร้างคุณูปการและคุณประโยชน์ แก่สาธารณะชนตลอดจนบุคคลผู้สนใจทั้งในและ



นอวงวงการได้อย่างกว้างขวาง และได้รับเชิญจากหน่วยงานราชการต่างๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจอยู่ตลอดเวลา นายสอย เพชรฤทธิ์ ยังเป็นหมอยาสมุนไพรผู้มีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยการ รักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

ตำรับยาสมุนไพรรักษามะเร็งลำไส้ พื่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ จังหวัดนครพนม ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ ตำรับยาสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอพื้นบ้าน เพื่อนำไปใช้ วิเคราะห์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในระดับห้องปฏิบัติการ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

๑. มหกรรมแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี๒๕๕๖ เจ็บป่วยคราใด ใช้น้ำไทยก่อนไปหาหมอ
๒. ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย กรรมการประเมินรับรองหมอพื้นบ้าน ระดับจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. วิทยากรโครงการเยาวชนจิตอาสาสืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย สมุนไพร นวดเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหมอพื้นบ้าน ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๕. รางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

